

Số: 07/LĐLĐ

Gia Lâm, ngày 5 tháng 5 năm 2021

V/v tạm dừng tổ chức các hoạt động tập trung
đông người để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
trong CNVCLĐ Huyện

Kính gửi: Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid - 19 trong thời gian vừa qua, đặc biệt Thành phố đã ghi nhận các ca mắc ngoài cộng đồng, có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc với nhiều người. Quá triệt tình thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố tại Công điện số 06/CĐ-UBND về tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thực hiện Công văn số 240/LĐLĐ ngày 04/5/2021 của LĐLĐ thành phố Hà Nội về việc tạm dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cấp Công đoàn Thủ đô, Ban Thường vụ LĐLĐ Huyện yêu cầu BCH Công đoàn cơ sở thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm Công văn số 194/LĐLĐ ngày 24/4/2021 về tăng cường thực hiện phòng chống dịch Covid 19 trong CNVCLĐ; Công văn số 201/LĐLĐ ngày 04/5/2021 về triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch Covid-19 của LĐLĐ huyện Gia Lâm.

2. Kể từ ngày 04/5/2021, các cấp Công đoàn Huyện tạm dừng các hoạt động tập trung đông người và chủ động nghiên cứu điều chỉnh phương án tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 sao cho thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Quá trình thực hiện phải đảm bảo tuyệt đối tuân thủ sự chỉ đạo của các cấp chính quyền và cơ quan y tế trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

Ban Thường vụ LĐLĐ Huyện yêu cầu BCH Công đoàn cơ sở nghiêm túc thực hiện Công văn này, thường xuyên rà soát, nắm chắc diễn biến, tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trong CNVCLĐ; báo cáo kết quả về LĐLĐ huyện để tổng hợp báo cáo LĐLĐ thành phố và Huyện ủy Gia Lâm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Thế

